



ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๗๐๗๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  
สำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

๒. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้นำส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงิน  
แผ่นดินตรวจสอบ

๓. สรุปรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณา  
แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข รายงานการเงินไม่ถูกต้อง และไม่แสดงความเห็น

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สำรวจการจัดทำและตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชี  
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแจ้งผลการสำรวจ  
การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดำเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้นำส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ  
จำนวน ๗ แห่ง ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีและปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบบัญชี  
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และจัดส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงิน  
แผ่นดินตรวจสอบโดยเร็ว

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น  
ต่อรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งแบบมีเงื่อนไข รายงานการเงินไม่ถูกต้อง และไม่แสดง  
ความคิดเห็น ให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  
ให้ถูกต้อง และครบถ้วน

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดทำบัญชีและปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปี งบประมาณ  
และจัดส่งรายงานการเงินให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัด  
และส่งสำเนารายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอแล้วแต่กรณี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ  
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

/๔. ปีงบประมาณ...

๔. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัดจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัดศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเชษย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  
กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๘  
นางสาวลลิตา ปกรณ์กาญจน์